

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ ศรีเกียรติขจร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับ
นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันและผู้บริหารสถาบันทุกท่าน โดยคณะแพทยศาสตร์ได้รับเป็น
เจ้าภาพร่วมจัดประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ พร้อมกันนี้ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานการเรียน
การสอนด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในโอกาสนี้ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ได้กล่าวขอบคุณนายกสภา
สถาบัน และกรรมการสภาสถาบันที่ได้มาเยี่ยมชมอาคารทำการหลังใหม่ ได้ชื่นชมทิศทางการของ
คณะแพทยศาสตร์ และได้แนะนำคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ รวมถึงบุคลากรและนักศึกษาของ
คณะแพทยศาสตร์ ตามลำดับ

ในการนี้ นายกสภาสถาบัน ได้กล่าวแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์ที่ได้
ดำเนินงานจนสามารถพัฒนาคณะให้สำเร็จตามเป้าหมายของสถาบัน และให้โอวาทแก่นักศึกษา
โดยสรุปความดังนี้ ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต ควรจะมีความเชี่ยวชาญในทุกด้าน คณบดีใหม่ต้อง
มีความแข็งแกร่งและทรงพลังมากกว่าคณบดีเก่า และควรรู้จักเรียนรู้ด้วยตัวเอง เมื่อมีความสนใจ
ในสิ่งใด ขอให้ตั้งใจเรียนรู้ในสิ่งนั้น จากครูอาจารย์และหนังสือ โดยเมื่อเรียนรู้จากสองวิธีนี้อย่างถ่องแท้แล้ว
ยังสามารถเรียนรู้ด้วยวิธีอื่นๆ ได้อีก สิ่งสำคัญ คือ จะต้องมีความตั้งใจและความตั้งใจ ซึ่งจะช่วยให้
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้มากขึ้น ทั้งนี้ นายกสภาสถาบัน ขอให้คณะแพทยศาสตร์มุ่งมั่นดำเนินงานและ
พัฒนาคณะให้ประสบผลสำเร็จต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา
โดยสรุปดังนี้ ในการดำเนินชีวิต ย่อมต้องพบกับอุปสรรคมากมาย การฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นเพื่อไปถึง
เป้าหมาย สิ่งสำคัญ คือ จะต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถทำได้ ต้องผลักดันตนเอง มีความ
มุ่งมั่น มีทัศนคติที่ดี และมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตั้งงาก็จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ทั้งนี้ อธิการบดี
กล่าวขอบคุณกรรมการสภาสถาบัน คณะผู้บริหารสถาบัน ตลอดจนบุคลากรทุกคนที่ช่วยปฏิบัติงาน
ตามนโยบายสถาบันจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบคณะผู้บริหารสถาบัน / คณะแพทยศาสตร์ ดำเนินการตามนโยบายของสภาสถาบัน โดยเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้รายงานสภาสถาบันทราบต่อไป

ลงชื่อ



(อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน

เลขานุการสภาสถาบัน



สภาสถาบัน